



Archdiocese of Galveston-Houston

Office of the Cardinal

Ngày 18, tháng 1, năm 2025

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô:

Chủ đề cho Quỹ Phục Vụ Giáo Phận (DSF) năm nay là Hãy Ngợi Khen Chúa với Niềm Hân Hoan. Lấy từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, chủ đề này nhắc nhở chúng ta rằng cho dù những sự khác biệt của chúng ta, cho dù hoàn cảnh của chúng ta, và cho dù thế giới nói chúng ta là ai và là gì, thì trước hết và trên hết, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Chúng ta liên tục được kêu gọi trở về với Ngài.

Quỹ DSF là cách mà chúng ta, với tư cách là những người Công Giáo, có thể sống hân hoan và hy vọng như một Giáo Hội. Sự hỗ trợ của anh chị em cho quỹ DSF cho phép 64 các loại mục vụ trong Giáo hội địa phương của chúng ta phát triển và đáp ứng nhu cầu của dân Chúa mà không một giáo xứ đơn lẻ nào có thể tự mình làm được.

Quỹ DSF - hỗ trợ cho việc phục vụ người nghèo, người bệnh tật và người bị lãng quên. Quỹ giúp củng cố và nuôi dưỡng gia đình chúng ta và tôn vinh sự sống từ lúc sinh ra cho đến khi chết cách tự nhiên. Quỹ giúp chuẩn bị và hỗ trợ các chủng sinh, phó tế và linh mục của chúng ta phục vụ các giáo dân của Giáo hội địa phương. Quỹ mục vụ này cũng giúp giáo dục hàng ngàn trẻ em mỗi năm, hình thành đức tin Công giáo và chuẩn bị cho các em thành công trong tương lai. ANH CHỊ EM có thể làm cho các mục vụ này trở nên khả thi.

Ngoài việc hỗ trợ cho các mục vụ của Tổng giáo phận, Quỹ DSF còn mang lại lợi ích cụ thể cho giáo xứ nhà của anh chị em. Năm nay:

- 75% trong số mỗi tiền mà giáo xứ của anh chị em vượt quá mục tiêu quỹ DSF đưa ra sẽ được trả lại trực tiếp cho giáo xứ nhà của anh chị em;
- 50% số tiền quyên góp lần đầu của người tặng cho quỹ DSF sẽ được trả lại trực tiếp cho giáo xứ nhà của anh chị em.

Tôi mời anh chị em tham gia cùng tôi để hỗ trợ Quỹ Phục Vụ Giáo Phận (DSF). Anh chị em có thể đóng góp an toàn và bảo mật trực tuyến tại www.archgh.org/dsf.

Bất kể số tiền anh chị em tặng là bao nhiêu, mỗi đôla đều giúp chúng ta sống một cuộc sống Kitô Hữu đích thực hơn. Trên hết, tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho Giáo Hội địa phương của chúng ta, cho những người đang trong sứ vụ phục vụ và cho những người nhận được sự chữa lành của Chúa Kitô thông qua công việc anh chị em hỗ trợ.

Hãy yên tâm về lời cầu nguyện của tôi cho những phúc lành dồi dào của Chúa dành cho anh chị em và những người thân yêu của anh chị em. Tôi

Thân Ái trong Chúa Kitô,

+Daniel Cardinal DiNardo

Đức Hồng Y Daniel DiNardo
Tổng Giám Mục Giáo Phận Galveston-Houston